

บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ
ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทย นิยมยั่งยืน
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมษันท์ โสภากัณฑ์ นักเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ ๗๖

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญ (Agenda) หลายประการลงไป ในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการงานสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของข้าราชการและกลไกต่าง ๆ การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ยึดหลักประชารัฐ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ โดยมองบนพื้นฐานว่าคนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติซึ่งถือเป็นพลังอำนาจที่สำคัญใน การแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงทำการศึกษารoles บทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา บทบาท ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และนำเสนอแนวทางการพัฒนาของนายอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีต่อการ บริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน

๒. วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดผู้ให้ข้อมูล และตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ได้แก่ นายอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดอำเภอหัวหน้าทีมขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบล หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

๓. ผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยบทบาทของกรมการปกครองในการสนับสนุนนโยบายของรัฐ เฉพาะกรณี บทบาทของนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ของอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่านายอำเภอมิบทบาท เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอและพัฒนาการอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการและจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อำเภอ ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายและในการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการเข้าถึงประชาชน ประชุมร่วมกับประชาชน ขับเคลื่อนและวิเคราะห์หารือกับประชาชนร่วมกันพัฒนาในพื้นที่ โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่เป็นหลัก สำหรับแผนการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีไทยนิยม ยั่งยืนจำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งการลงพื้นที่ เยอะเกินไป เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันต้องประกอบอาชีพ การประชุมบ่อยครั้งเกินไปทำให้ ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบทั้ง ๔ ครั้ง เกิดความไม่ต่อเนื่องของเนื้อหาเนื่องจากแผนการลงพื้นที่แต่ละครั้ง มีบริบทของเนื้อหาที่ต่างกัน